

Phong vấn một người hay đánh vợ

Tên: Nguyễn Huy Cường
Số: 7913/Ba, 08 Tháng 3 Năm 2011 15:55

- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, một phóng viên ghé sang nhà hàng xóm, phỏng vấn một tay búa... đánh vợ suốt ngày.



Anh có biết vì sao đánh vợ là vi phạm pháp luật không?

Tôi có nghe nói có sự pháp lý khi phải ra đòn.

Có sự nào???

Tôi đi cùng với tôi rồi ông nói tôi đến bắt tôi, vì sao này gọi là... giáo dục!

Nếu vậy, anh vi phạm luật giáo dục rồi, vì anh đâu có giấy phép của Bộ Giáo dục, anh cũng không có bằng cấp gì về sự phạm mà...

Trong cuộc sống, có những thói quen dân sự ...

Thói quen nào?

Ngày cuối cùng chúng tôi, trước mặt hai trăm người làm chứng là thành khách đám cưới, đi đến nhà gái đã tuyên bố: kể từ hôm nay, cháu M. đã là dâu ông bà N., đã là vợ anh K., xin gia đình bên này xem cháu như ruột thịt, cháu khôn thì dạy ít, cháu dốt thì dạy nhiều. Bà xã tôi

Phản ứng với những lời nói hay đánh vào

Tên: Nguyễn Huy Cường
Số: 08, Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15/05/2011

thực tế là phản đối nghiêm trọng.

Là chính của nhà là gì?

Là không hiểu biết về chính!

*Xin chia sẻ với anh, đó là một bất hạnh, nhưng là không hiểu biết những mặt mà nhà của chính.
Anh có thể cho một ví dụ về một nhà đã chúng tôi gần gũi, và xin giúp nhà của chính?*

Vô cùng phong phú! Chỉ xin nêu hai ví dụ. Bà mẹ luôn coi tôi là người vô dụng. Tôi đã phải rời ra ngoài, chỉ riêng việc thay đổi sau khi tôi, một người người tôi đã tiết kiệm cho gia đình hàng trăm triệu đồng!

Tôi mẹ làm kinh doanh?

Chỉ xem, một lần đi tìm bạn Vũng Tàu, ghé vào phòng thay quần áo của một nhà hàng, người ta thu 5.000 đồng phí. Một người tôi không thay quần áo đó mà tôi thay quần áo nhà là để phải chi bao nhiêu tiền...

Ví dụ thứ hai?

Cô mẹ là giáo viên dạy học kinh tế mà về nhà dạy chuyên môn, về nhà không có ý chí và phi logic. Cô mẹ luôn cảm nhận tôi chỉ... số.

Tôi đã phải phân tích cho cô mẹ hiểu rằng, chỉ cần 2.000 đồng, nếu trúng đầu mua tiếp đầu đó, nếu trúng liên tục thì chỉ cần một ngày thôi, chúng tôi có thể mua được cây cầu Mỹ Thuận. Mua rồi chỉ thu phí cũng đáng sống, mỗi ngày gần một tỷ đồng... mà cô mẹ không nghe, chỉ nghe theo bác bỏ và coi tôi là phiêu lưu!

Phong văn nhật ngữ hay đánh vần

Tác Giả: Nguyễn Huy Cáng
Thứ Ba, 08 Tháng 3 Năm 2011 15:55

Cháng lá chá nhà sá dáa hán sá đánh?

Ngái phá ná không sá đau đán đáu náu đá quen rái, nháng há sá ná ã, ngái ngoài nhìn vào.
Đàn ông nên tán dáng yáu tá này, rát đá tán sác.

Xin anh mát chá dán: khi bá cháng đánh phái làm gì đá cháng người ngoại và dáng tay. Tôi cũng muán pháng thân mát chút vì tháy nhà tôi rát hay khen vá đáp đáa... cáu Cán Thá

Đá tá! Khi bá cháng đánh, các bà tháng la lái, có bà còn chái ráa cá cha mát tián cháng lên, chính lúc đó, các bà phám pháp mà không biát, đó là tái nhác mángái khác. Kát qáa là chá làm cho các ông náng tay hán. Bây giá tôi mách chá, náu không may, ông nhà ra đán, chá đáng kêu kiáu cá đán “ô i bà con ô i, nó đánh chát tôi rái”. Bây giá toàn ngái có... văn hóa, cháng ai muán chá vào viác cáa hàng xóm đáu, phián phác lám.

Váy thì cá nghián rằng mà cháu...?

Cô hãy kêu mát lên: ”Cháy... cháy... rái, bà con ô i!”. Bây giá, nhát là sau nháng vá háa hoán kinh hoàng ô đá thá, không ai có thá bình tâm đác, há sá xô đán và mái ngái có thá bát cái, cá ông cháng chá và chián tranh có thá kát thúc hoác chuyán sang hình thái khác.

Hình thái nào?

Hòa hoãn, có thá ngái cháng sá phái xin lái và các bà thì rát vá tha. Và lúc ô y, có thá tình hình dân sá lái có chiáu háng tăng...

Thá ráng ván đá dân sá có cáng lên mát chút còn hán xáy ra tình tráng nhá Má và Iran. Tôi cũng nghĩ nhá váy. Xin đám ná anh!

Phản ứng vận chuyển ngửi hay đánh v

Tác Giả: Nguyễn Huy Cường

Thứ Ba, 08 Tháng 3 Năm 2011 15:55
